

Tâm gương Hiệu trưởng tận tụy, tâm huyết với nghề

Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, tâm huyết với nghề, đó là cô giáo Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Thụy, quận Long Biên. Cô Hồng đã gắn bó với ngôi trường Tiểu học Gia Thụy từ những năm đầu tiên thành lập, tính đến nay đã 13 năm. Bản thân cô dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng như công tác quản lý nhưng cô luôn cố gắng nỗ lực hết mình, cùng tập thể giáo viên nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng hình ảnh đẹp cho nhà trường. Cô không chỉ được biết đến là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn là một người có tấm lòng cao cả, truyền cảm hứng tới mọi người.



Cô giáo Nguyễn Thị Hồng – Hiệu trưởng tâm huyết, sáng tạo

Với nhiều năm công tác và làm cán bộ quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Hồng luôn cố gắng tu dưỡng đạo đức, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác. Với công việc, cô luôn tự nhủ phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phải lấy hiệu quả, chất lượng phát

triển nhà trường làm thước đo năng lực cán bộ quản lý. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Hồng đã cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo tốt từ việc xây dựng kế hoạch, đến thực hiện kế hoạch năm học tới các đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên nhà trường. Đặc biệt là tổ chức tốt công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, giúp giáo viên có kiến thức, kỹ năng tốt trong soạn giảng và tiếp cận với chương trình giáo dục tiểu học mới. Hiện tại, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường đều nhiệt tình, trách nhiệm, năng động. Hàng năm 90-95% giáo viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Dưới sự dìu dắt của cô, nhiều giáo viên trong trường đã tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận và cấp thành phố đều đạt giải cao.

Cô giáo Hà Vân Anh - Giáo viên trường Tiểu học Gia Thụy chia sẻ: *“Bản thân tôi may mắn được công tác ở mái trường mà cô giáo Nguyễn Thị Hồng làm Hiệu trưởng. Tôi còn nhớ, khi tôi tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều của các thầy cô trong trường, tôi đặc biệt nhớ sự động viên khích lệ, sự tư vấn giúp đỡ từ cô Hiệu trưởng. Cô đã không quản thời gian dự giờ, góp ý, đưa ra những tư vấn để tôi có phương pháp, hình thức tổ chức sáng tạo, nhờ đó tiết dạy được đánh giá rất cao tại hội thi cấp tỉnh. Hàng ngày, khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cô luôn sát sao theo dõi, hướng dẫn giáo viên để có những giờ lên lớp chất lượng, phát huy năng lực, phẩm chất học sinh. Đối với chúng tôi, cô Hồng như người cô, người chị, người bạn luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ chúng tôi. Cô thực sự là tấm gương sáng mẫu mực, gần gũi thân thiện để tôi và đồng nghiệp học tập noi theo”.*

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước” ngay đầu mỗi năm học, bản thân cô Hồng tự đăng ký thi đua và xây dựng kế hoạch phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Cô Hồng luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thực hiện tốt những quy định của Ngành, nhà trường đã đề ra, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên, sống trung thực, lành mạnh. Nhiều năm liền, chi bộ được công nhận: **Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu**. Cô luôn được các đồng chí đảng viên trong chi bộ tin nhiệm, các anh chị em đồng nghiệp quý trọng .

Nhiều phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động đã được Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ đến mọi cán bộ, đảng viên, giáo viên. Qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng, nâng cao tính hiệu quả trong mọi hoạt động của nhà trường; tiêu biểu là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động lớn của ngành GD&ĐT như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Hai không”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Trường học xanh-xanh-đẹp-văn minh-hạnh phúc”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”... Bên cạnh đó, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện như: Quyên góp gây quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; Quỹ “Vì

người nghèo”... cũng được phát động trong toàn trường, được đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên tham gia, hưởng ứng.

Làm theo lời Bác dạy, nhiệm vụ của người thầy là “Cùng cố dạy chữ, nâng cao dạy người”, cô Nguyễn Thị Hồng lấy việc học và làm theo Bác là cơ hội để truyền tải tới học sinh những điều bản thân học được từ tấm gương đạo đức của Bác. Cũng từ đó, bản thân cô ý thức hơn trong công việc, sinh hoạt và đời sống riêng để làm gương cho các em học sinh cũng như giáo viên trong trường. Cô đưa ra các biện pháp thực hành tiết kiệm hiệu quả để mọi người noi theo. Cô luôn chú trọng thực hiện các cuộc vận động tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, tác phong làm việc, gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm trước tập thể. Thường xuyên vận động giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như: trao quà, học bổng, áo ấm, sách vở cho những học sinh nghèo học giỏi.



Cô giáo Nguyễn Thị Hồng và tập thể CBGVNV nhà trường

Đồng thời cô cũng quan tâm trang bị thêm thiết bị CNTT hiện đại cùng các phần mềm trợ giảng trong giảng dạy cho giáo viên giúp cho mỗi tiết học thêm sinh động, cuốn hút và hiệu quả. Cô và tập thể giáo viên nhà trường đang cùng chung tay xây dựng Mô hình trường học điện tử, tích cực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.



BẢNG VINH ĐANH



Tự hào bảng vàng thành tích trường Tiểu học Gia Thủy

Sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cô đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận khi nhiều năm liền cô **Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ** đạt danh hiệu **Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm học 2019-2020**, có **15 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố**. Cô cũng vinh dự được nhận **Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng chính phủ** vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; **Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam** vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, **Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM, Bằng khen của Hội đồng TW Đội TNTPHCM**. Và đặc biệt, năm học 2020-2021, cô vinh dự được Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam tặng **Huân chương Lao động hạng Ba** vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021...

“*Kinh nghiệm giảng dạy của cô giáo Nguyễn Thị Hồng là một kho báu lớn mà cô luôn sẵn sàng chia sẻ. Nhất là với những giáo viên trẻ, mới vào nghề như tôi. Cô chủ động chỉ bảo những gì cô biết, hướng dẫn tôi về chuyên môn và cả cách giao tiếp, trao đổi với phụ huynh học sinh.*”- Cô giáo Đỗ Lan Trang chia sẻ.



Cô Hiệu trưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Song song với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trở về với cuộc sống đời thường, cô trở lại với vai trò của người mẹ hiền dành nhiều thời gian nuôi dạy con, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Với cô, người phụ nữ trong gia đình không những là bếp lửa nhen nhóm mọi nguồn yêu thương, tạo dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú lành mạnh, mà còn tạo sự đoàn kết, tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Giờ đây, các con đã khôn lớn, trưởng thành, có gia đình riêng, cô vẫn vun vén, chăm lo, quan tâm chu đáo tới từng đứa và đặc biệt là dành tình yêu vô bờ cho những đứa cháu nhỏ.

Không chỉ vậy, cô luôn giữ trong mình tình yêu thương, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mà mình gặp trong cuộc sống. Năm học 2017-2018 cô tham gia Chương trình quyên góp, ủng hộ: “Mùa xuân cho em” và tự mình trực tiếp tới những nơi miền núi cao Yên Bái để trao tặng. Tuy phần quà là những vật dụng đơn giản nhưng đó là tấm lòng mà cô cùng các thầy cô giáo trong trường tiểu học Gia Thụy muốn gửi gắm tới các em để phần nào chia sẻ những khó khăn. Hay như việc cô trao tặng những giá sách truyện, bàn ghế tới Thư viện các trường ở huyện Chương Mỹ. Trong năm học 2019 -2020, chương trình quyên góp, ủng hộ “Gói trọn yêu thương gửi miền Trung ruột thịt” do cô phát động đã nhận được sự ủng hộ cao từ tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và

các bạn học sinh trong trường. Số tiền ủng hộ: 65.000.000 đồng và nhiều sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, lương thực đã được gửi tặng các bạn miền Trung. Thật đẹp và đáng trân quý biết bao tấm lòng của cô giáo Hiệu trưởng giàu lòng nhân hậu.



Chương trình Gói trọn yêu thương gửi miền Trung ruột thịt

Cô Nguyễn Thị Hồng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Thụy xứng đáng là một tấm gương người tốt, việc tốt điển hình. Ở cô toát lên những đức tính, khí chất tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam trong thời bình tần tảo, trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhân hậu và bao dung. Trong xã hội hiện đại ngày nay càng cần nhân rộng hơn nữa những tấm gương điển hình như cô để nêu cao vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Những việc làm của cô đã góp phần không nhỏ trong việc nhân rộng lòng tốt, lòng bao dung trong cuộc sống, truyền cảm hứng tới mọi người và là một tấm gương sáng để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Gia Thụy noi theo.